

THÁI THỤY

Được mùa vụ cá nam

Vụ cá nam năm nay kéo dài thêm một tháng do là năm nhuận có hai tháng 6 nên việc khai thác thủy sản của ngư dân Thái Thụy thuận lợi hơn so với mọi năm, sản lượng đạt khá cao. 9 tháng đầu năm, sản lượng khai thác của huyện ước đạt 27.082 tấn, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm 2016.



Đối với ngư dân Thái Thụy, vụ cá nam được coi là vụ sản xuất chính chiếm 2/3 sản lượng khai thác của cá năm. Theo kinh nghiệm của ngư dân nơi đây, vụ cá bắt từ tháng 10 âm lịch năm trước đến tháng 3 âm lịch năm sau, vụ cá nam từ tháng 4 âm lịch và kết thúc vào tháng 10 âm lịch. Ông Bùi Văn Mão, khu 4, thị trấn Diêm Điền - người có nhiều năm gắn bó với nghề khai thác hải sản chia sẻ: Vụ cá nam là mùa cá nổi có nguồn lợi thủy hải sản phong phú, đa dạng nhất trong năm. Các loại cá khai thác được trong vụ cá này chủ yếu như mực, cá thu, cá nục, cá ruồi cơm, cá nhám... Vào vụ cá nam, nhiều tàu đánh bắt xa bờ có thể trúng đậm nhờ gặp luồng cá nên ngư dân thường tăng cường vươn khơi bám biển và hướng khai thác ra các vùng biển Hải Phòng, Quảng Ninh...



Thu mua cá tại cảng cá Tân Sơn (thị trấn Diêm Điền, Thái Thụy).

Đang là thời điểm cuối vụ cá nam, trên cảng cá Vĩnh Trà, thị trấn Diêm Điền hàng ngày vẫn tấp nập, nhộn nhịp tàu, thuyền

cập cảng với những khoang tôm, cá đầy ắp. Vừa cập cảng, các thuyền viên trên tàu đã nhanh chóng chuyển những khay cá khai thác được xuống tàu để bán cho thương lái. Anh Nguyễn Văn Thế, chủ tàu tại cảng cá Vĩnh Trà cho biết: Chuyến này

tôi đi có 1,5 ngày khai thác được hơn 2 tấn cá ruồi cơm và một số loại hải sản khác như mực, cá nục. Giá bán cá ruồi cơm trung bình từ 5.000 - 7.000 đồng/kg nên chuyến này thu được 15 triệu đồng. Tàu của tôi có công suất 360CV, nếu thời tiết thuận

lợi một tháng đi được từ 10 - 15 chuyến. So với mọi năm, vụ cá nam năm nay bà con ngư dân khai thác được ít các loại cá cơm, cá nhám nhưng bù lại khai thác được nhiều mực hơn nên thu nhập cũng khá.

Hiện nay, toàn huyện Thái Thụy có 535 phương tiện/1.771 lao động khai thác thủy sản, tập trung chủ yếu ở 6 xã, thị trấn ven biển. Những năm gần đây, nhiều ngư dân địa phương đã đầu tư đóng mới tàu cá có công suất lớn để khai thác xa bờ. Hiện nay, số tàu chuyên khai thác tầm trung và xa bờ có công suất từ 90CV trở lên của huyện là 199 tàu với tổng công suất 69.707CV. Đặc biệt, nhờ sự hỗ trợ của nhà nước, một số ngư dân trong huyện Thái Thụy đã đóng mới tàu cá vỏ thép theo Nghị định số 67 của Chính phủ và đang làm ăn rất có hiệu quả. Trong đó, phải kể đến tàu cá vỏ thép, lưới chụp có công suất 822CV của ông Nguyễn Văn Coóng, khu 9, thị trấn Diêm Điền, đóng mới tại Công ty Cổ phần Đại Dương (Thụy Hải) với tổng vốn đầu tư 17 tỷ đồng. Ông Coóng cho biết: Tháng 3 năm nay, tàu cá "67" của tôi bắt đầu đi vào hoạt động. Nhờ tàu được trang bị ngư lưới cụ hiện đại, hoạt động ở các vùng biển xa bờ nên khai thác được nhiều hải sản hơn, mỗi chuyến đánh bắt được từ 5 - 6 tấn mực, gần 20 tấn cá các loại..., thu về từ 400 - 500 triệu đồng/chuyến. Đến nay, tàu của tôi đã đi được 6 chuyến biển, tất cả các chuyến đi đều thuận lợi, không xảy ra sự cố gì liên quan tới máy móc, thiết bị trên tàu.

Mục tiêu năm 2017 sản lượng khai thác thủy hải sản của Thái Thụy là 45.697 tấn, trị giá trên 480 tỷ đồng. Để hoàn thành mục tiêu này, từ nay đến cuối năm huyện tiếp tục tạo điều kiện, cơ chế khuyến khích để ngư dân thực hiện tốt Nghị định số 67 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản và Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh để khuyến khích ngư dân phát triển các đội tàu khai thác xa bờ, hiện đại hóa tàu cá để mở rộng ngư trường; khuyến khích các dịch vụ hậu cần nghề cá, gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ. Đặc biệt, huyện chỉ đạo các ngành chức năng thực hiện tốt công tác thông tin liên lạc, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện trong mùa mưa, bão.

TRẦN TUẤN

NAM HẢI

Chủ động phòng, chống lụt, bão

Nam Hải là xã duyên giang nằm ở phía Nam huyện Tiên Hải, hàng năm vào mùa mưa, bão thường chịu ảnh hưởng trực tiếp của thiên tai. Do đó, cấp ủy, chính quyền địa phương rất chú trọng, chủ động trong công tác phòng, chống lụt, bão nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân trong mùa mưa, bão.

Nam Hải bị ảnh hưởng của bão số 10 đổ bộ vào đất liền vào sáng ngày 15/9, triều cường dâng, nước tràn qua đê bồi nguy hại đến diện tích lúa mùa, nuôi trồng thủy sản của địa phương. Do đó chủ động lực lượng của đội xung kích phòng, chống lụt, bão, xã đã kết hợp với lực lượng vũ trang huyện tổ chức nhân lực, phương tiện gia cố bờ đê, chân đê không để nước triều tràn qua thân đê, gây ngập úng lúa mùa, hoa màu, ảnh hưởng đến sản xuất. Ông Đỗ Minh San, Chủ tịch UBND xã cho biết: Bão số 10 tuy không thiệt hại về tài sản, hoa màu nhưng đây cũng là bài học kinh nghiệm trong công tác phòng, chống những cơn bão tiếp theo. Phương châm chống bão là không được chủ quan, lơ là, lấy phòng là chính, chống, đờ, ứng cứu là quan trọng; khắc phục hậu quả nhanh gọn, kịp thời. Ngay từ đầu năm, Nam Hải đã xây dựng phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn. Trong đó, tăng cường tuyên truyền, vận động những hộ dân sinh sống, sản xuất

tại khu vực ngoài đê nâng cao cảnh giác, chủ động bảo vệ tính mạng, tài sản khi bão, lụt xảy ra. Rà soát, lập danh sách các hộ dân sống ngoài đê, hộ nuôi trồng thủy sản, chủ tàu, thuyền, nhà yếu, tổ chức ký cam kết khi có bão phải thực hiện nghiêm đi dời vào nơi trú ẩn an toàn. Xã đã kết hợp với lực lượng vũ trang huyện tổ chức nhân lực, phương tiện gia cố bờ đê, chân đê không để nước triều tràn qua thân đê, gây ngập úng lúa mùa, hoa màu, ảnh hưởng đến sản xuất. Ông Đỗ Minh San, Chủ tịch UBND xã cho biết: Bão số 10 tuy không thiệt hại về tài sản, hoa màu nhưng đây cũng là bài học kinh nghiệm trong công tác phòng, chống những cơn bão tiếp theo. Phương châm chống bão là không được chủ quan, lơ là, lấy phòng là chính, chống, đờ, ứng cứu là quan trọng; khắc phục hậu quả nhanh gọn, kịp thời. Ngay từ đầu năm, Nam Hải đã xây dựng phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn. Trong đó, tăng cường tuyên truyền, vận động những hộ dân sinh sống, sản xuất

kênh mương nội đồng, bảo đảm việc tiêu nước được thuận lợi khi có mưa lớn gây ngập úng. Tổ chức kiểm tra, đánh giá hiện trạng các công trình để xây dựng phương án, không để bị động trước diễn biến của thiên tai. Hợp đồng với chủ các ô tô tải, cọc tre, bao bì... để sẵn sàng điều hành ứng phó khi bão gây ra sự cố đối với hệ thống đê. Kiểm tra, rà soát và tiến hành duy tu, sửa chữa các công trình giao thông, thủy lợi bị hư hỏng trước mùa mưa, bão. Để nâng cao khả năng phòng, chống bão cho hệ thống đê điều trong mùa mưa, bão, bằng nguồn ngân sách của tỉnh, huyện hỗ trợ đã khắc phục điểm xung yếu đê bồi Cồn Nhì; công vung 1 bãi Thực Thiện kinh phí khoảng 1 tỷ đồng; công trình Kè Nội Lang chiều dài 1km, kinh phí 10 tỷ đồng đã được hoàn thành bảo đảm yêu cầu đê ra. Những công trình được đầu tư xây dựng đã cơ bản đáp ứng yêu cầu công tác phòng, chống thiên tai của Nam Hải, góp phần quan trọng giúp nhân dân ứng phó với biến đổi khí hậu, yên tâm lao động, sản xuất.

MANH THẮNG



Hệ thống kè tại tuyến đê xã Nam Hải.

Một năm đáng nhớ

Hiệu quả cao, góp phần không nhỏ vào việc xử lý rác thải nông thôn, đó là nhận xét của người dân về hoạt động của nhà máy xử lý rác sinh hoạt của Công ty Cổ phần Thương mại Thành Đạt 1 năm qua.



Công nhân vận hành nhà máy xử lý rác sinh hoạt thị trấn Quỳnh Côi (Quỳnh Phụ).

Nhà máy xử lý rác sinh hoạt của Công ty Cổ phần Thương mại Thành Đạt tại thị trấn Quỳnh Côi (Quỳnh Phụ) hoạt động theo quy trình xử lý công nghệ cao

TTD-01 không sử dụng lò đốt, tổng mức đầu tư 21,7 tỷ đồng, công suất xử lý 50 tấn/ngày, phụ phẩm thu được sau xử lý là phân hữu cơ và hạt nhựa nền cơ bản nhà máy đã xử lý triệt để 95%

lượng rác thải sinh hoạt không qua chôn lấp hoặc đốt. Qua quá trình chạy thử nghiệm, từ tháng 7/2016 đi vào vận hành chính thức, sau 1 năm, nhà máy đã xử lý lượng rác thải cho 16 xã,

thị trấn của huyện Quỳnh Phụ và thị trấn Đông Hưng với số lượng trên 14.000 tấn, rác được tập kết và xử lý ngay trong ngày với khối lượng trung bình trên 42 tấn/ngày, tiết kiệm được trên 11ha đất cho các địa phương do không phải lấp đất và sử dụng lò đốt. Nhờ việc thu gom bằng xe chuyên dụng nên đã hạn chế tình trạng rác thải tồn đọng thời gian dài ở các địa phương. Ông Trần Viết Hiến, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Hưng (Quỳnh Phụ) cho biết: Nhà máy xử lý rác sinh hoạt của Công ty Cổ phần Thương mại Thành Đạt đi vào hoạt động thể hiện tính cấp thiết trong vấn đề bảo vệ môi trường gần với xây dựng nông thôn mới. Nhờ lắp đặt công nghệ tiên tiến nên chúng tôi thấy nhà máy xử lý rác ở địa phương rất tốt, xã không còn tồn tại các bãi rác tự phát ở các khu dân cư, vệ sinh môi trường được bảo đảm. Nhân dân rất yên tâm khi địa phương đã ký kết hợp đồng xử lý rác thải sinh hoạt với Công ty Cổ phần Thương mại Thành Đạt.

Sau 1 năm hoạt động, sản phẩm tái chế từ rác thu được 121 tấn hạt nhựa được dùng để sản xuất máng ăn gia súc, chậu hoa... trị giá trên 1 tỷ đồng. Đặc biệt, tận dụng phụ phẩm trong quá trình xử lý rác thải, Công ty Cổ phần Thương mại Thành Đạt đã nghiên cứu dây chuyền chế tạo phân hữu cơ, sản phẩm thiết thực cho phát triển nông nghiệp tại địa phương và đã thu được những kết quả tích cực. Gần 300 tấn phân hữu cơ đã được Công ty xuất cho các đơn vị, địa phương, song song với quá trình khảo nghiệm của

Viện Nông hóa thổ nhưỡng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 57 tấn phân hữu cơ đang được nông dân các xã Quỳnh Sơn, Quỳnh Hải, Quỳnh Hưng, Quỳnh Xá (Quỳnh Phụ) dùng thử nghiệm trong canh tác lúa và hoa màu. Ông Nguyễn Văn Tăng, khu phố Đông Bằng, xã An Lễ (Quỳnh Phụ) cho biết: Trước đây việc thu gom và xử lý rác thải ở địa phương còn chậm và chưa triệt để nhưng từ ngày xã An Lễ ký hợp đồng xử lý rác với Công ty Cổ phần Thương mại Thành Đạt tôi thấy đã có nhiều thay đổi tích cực. Tự nghiên cứu công nghệ và đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác

là việc làm đột phá không phải doanh nghiệp nào cũng dám làm. Chúng tôi đánh giá cao sự thiết thực và hiệu quả của Công ty, mô hình này cần được nhân rộng, góp phần vào việc bảo vệ môi trường.

Từ những thành công bước đầu, chia sẻ về những dự định trong tương lai, ông Đỗ Chí Lệ, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Thành Đạt cho biết: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Công ty về xử lý rác thải, nhất là chất thải công nghiệp theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường, trong

thời gian tới, Công ty Cổ phần Thương mại Thành Đạt sẽ tiếp tục nghiên cứu các quy trình công nghệ theo hướng hiện đại hóa nhằm góp phần khắc phục những nhược điểm hiện còn tồn tại. Công ty sẽ tiếp tục chuyển giao công nghệ và xây dựng thêm các nhà máy xử lý rác ở Quỳnh Phụ, Vũ Thư và thành phố Thái Bình góp phần nâng cao hiệu suất xử lý rác thải và bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, khó khăn trong hoạt động của Công ty là hiện tại 9/16 xã của huyện Quỳnh Phụ đã ký hợp đồng vận chuyển rác bằng xe ô tô chuyên dụng với Công ty, tuy nhiên tại 4 xã: Quỳnh Xá, Quỳnh Châu, Quỳnh Khê, An Cầu chưa thi công xong bãi trung chuyển hoặc có nhưng không có đường cho xe vào thu gom, do đó việc xử lý rác thải tại 4 xã này chưa triệt để. Theo Quyết định số 1925 ngày 31/8/2015 của UBND tỉnh, định mức hỗ trợ kinh phí xử lý rác thải là 15.000 đồng/người/năm, so với thực tế chi phí xử lý rác thải của Công ty thì định mức hỗ trợ còn thấp. Đơn cử như thị trấn Quỳnh Côi với thực tế nhân khẩu hơn 4.000 người, trong khi Công ty phải xử lý lượng rác lên tới 10 tấn/ngày vì phải thu gom rác của cả các cơ quan, trường học, công ty, người vãng lai... với khoảng 4.000 người/ngày không có hộ khẩu thị trấn nên không phải tính chi phí trong diện xử lý. Vì vậy, mong muốn của Công ty là tỉnh có cơ chế hỗ trợ phù hợp theo thực tế cho các doanh nghiệp xử lý rác thải quy mô lớn không chôn lấp.



Dây chuyền chế biến phân vi sinh tại nhà máy xử lý rác sinh hoạt thị trấn Quỳnh Côi (Quỳnh Phụ).

TRỊNH CƯỜNG